ข้ามไปเนื้อหา

	
		
			
				

	
	

เมนูหลัก
	
	


				
		

	
	เมนูหลัก

	ย้ายเมนูไปที่แถบด้านข้าง
	ซ่อน



	

	
		การนำทาง
	

	
		
			หน้าหลัก
	ศาลาประชาคม
	เซ็นเตอร์พ้อยท์
	เปลี่ยนแปลงล่าสุด
	สถานีย่อย
	รายชื่อผู้สร้างสรรค์
	สุ่มงาน
	สุ่มผู้สร้างสรรค์
	สุ่มดัชนี
	ความช่วยเหลือ
	การบริจาค


		
	




	
	



				


	




		
			

	[image: ]
	
		[image: วิกิซอร์ซ]
	


		

		
			

	

ค้นหา
	
	
		
			
				
					
						
						
					

					
				

				ค้นหา
			

		

	




			
	
	

	
		
		

		
	




	

	
		
		

		
	




	
		
		
	
	

	
		
		

		
	




	

	
		
			สร้างบัญชี

	เข้าสู่ระบบ



		
	




	

	

	
	

เครื่องมือส่วนตัว
	
	


		

	
		
			 สร้างบัญชี
	 เข้าสู่ระบบ


		
	





	
		หน้าสำหรับผู้แก้ไขที่ออกจากระบบ เรียนรู้เพิ่มเติม
	

	
		
			ส่วนร่วม
	คุย


		
	




	
	






		

	



	
		
			

		

		
			
		
			
				
				
				

		
		

	



		
			
				
					หน้า:รายงานการประชุม สผ (๒๔๗๕-๑๑-๑๖).pdf/6

							

	
	

เพิ่มภาษา
	
	

		
			
			

			

		


	




				
					
						
							
								

	
		
			หน้าก่อนหน้า
	หน้าถัดไป
	หน้า
	อภิปราย
	ภาพ
	ดัชนี


		
	




								

	
	ไทย
	
	


					

	
		
		

		
	




				
	




							
						

						
							
								

	
		
			อ่าน
	แก้ไข
	ดูประวัติ


		
	




							
				
							
								

	
	เครื่องมือ
	
	


									
						

	
	เครื่องมือ

	ย้ายเมนูไปที่แถบด้านข้าง
	ซ่อน



	

	
		การกระทำ
	

	
		
			อ่าน
	แก้ไข
	ดูประวัติ


		
	





	
		ทั่วไป
	

	
		
			หน้าที่ลิงก์มา
	การเปลี่ยนแปลงที่เกี่ยวโยง
	อัปโหลดไฟล์
	หน้าพิเศษ
	ลิงก์ถาวร
	สารสนเทศหน้า
	อ้างอิงหน้านี้
	รับยูอาร์แอลแบบสั้น
	ดาวน์โหลดคิวอาร์โค้ด


		
	





	
		พิมพ์/ส่งออก
	

	
		
			รุ่นพร้อมพิมพ์
	ดาวน์โหลดเป็น EPUB
	ดาวน์โหลดเป็น MOBI
	ดาวน์โหลด PDF
	เลือกรูปแบบ


		
	







									

				
	




							
						

					

				

				
					
						
							
				
							

		
						
						
					

				

				
					
							
		


						จาก วิกิซอร์ซ

					

					


					
					
					หน้านี้ได้พิสูจน์อักษรแล้ว
๓๔๙

วา วิธีแบ่งเหมาะแก่รูปการตำรวจทั่วพระราชอาณาจักร์แล้วหรือยัง เพราะในวิธีจัดการในกระทรวงกลาโหมที่ได้ดำเนิรไปแล้วนั้นก็ยังแบ่งชั้นออกไปถึงเจ้ากรมและรองเจ้ากรม เพราะฉะนั้น โครงการณ์กรมตำรวจก็ควรจะอนุโลมให้เป็นไปเสมือนกับโครงการณ์ของกระทรวงกลาโหม ก็จะได้ประโยชน์แก่ราชการและประชาชน มิฉะนั้น เกรงว่า จะลำบากภายหลัง

พระยามานวราชเสวีตอบว่า ตามที่หลวงแสงฯ กล่าวมานั้น ก็เห็นใจเป็นอย่างยิ่ง แต่ว่า กิจการตำรวจนั้นไม่เรียบร้อยอย่างทหารซึ่งมีรูปอยู่แล้ว พอเปลี่ยนแปลงก็วางจุดได้ทันที ส่วนตำรวจนั้นก็ได้เคยคิดจะให้เป็นไปอย่างหลวงแสงฯ ว่า แต่มีผู้ที่มีความคิดดีกว่าแนะนำว่า ควรจะวางไว้ดั่งที่เสนอมานี้ ต่อไปถ้าหากว่า กิจการดำเนิรไปได้ดี และถึงคราวสมควร จึงจะประกาศเสียอีกทีหนึ่งก็ได้ แต่เวลานี้ เรารวมส่วนใหญ่เสียก่อนว่ามีสี่ส่วน การจะได้ไม่ก้าวก่ายกัน เมื่อรู้ว่าส่วนใหญ่ติดต่อกันอย่างใดแล้ว ส่วนรายย่อยนั้นก็จะได้ประกาศในโอกาสต่อไป ทั้งนี้ พระยาบุเรศฯ อธิบดีกรมตำรวจ ก็ได้เป็นเห็นชอบด้วยแล้ว เพราะฉะนั้น ถ้าไว้ใจในเสนาบดีกระทรวงมหาดไทยและคณะกรรมการราษฎรแล้ว ก็น่าจะเห็นว่าเพียงพอ และควรที่จะให้ผ่านไปได้ก่อน

พระยาพหลพลพยุหเสนากล่าวสนับสนุนความเห็นของพระยามานวราชเสวีว่า แผนโครงการณ์กรมตำรวจนั้น เมื่อผู้เป็นประธานคณะกรรมการราษฎรได้ตั้งอนุกรรมการไปพิจารณา อนุกรรมการยังได้เรียก
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